

บรรณาธิการแถลง

เวชสารแพทย์ทหารบก ฉบับปีที่ 57 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2547 ปกหน้าเป็นภาพของพระที่นั่งศรีสุทรวาส ชั้นล่างเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑการแพทย์ทหารบกซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันตกของพระราชวังพญาไท ภายในเล่มมีนิพนธ์ต้นฉบับ 4 เรื่อง เรื่องแรก โดย พันเอก อารมย์ ชูภาณี และคณะ เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยสมองพิการระหว่างฟินอลและเอทานอล” พบว่าผลการรักษาด้วยสารทั้ง 2 ชนิดนี้ สามารถลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อได้ในผู้ป่วยเหล่านี้ในเบื้องต้น แต่ในระยะยาวควรมีการติดตามผลต่อไป

เรื่องที่สอง โดย พลตรี ภาณุวิชญ์ พุ่มหิรัญ เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรการฝึกอบรบวุฒิบัตร โสต คอ นาลิกวิทยา สถาบันการฝึกอบรบแพทย์เฉพาะทาง กองทัพบก กระทรวงกลาโหม” พบว่าควรจะทำแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความก้าวหน้า ทัดเทียม สถาบันการฝึกอบรบอื่นๆ

เรื่องที่สาม โดย พันโทพจน์ เอมพันธ์ และพันเอก ถนอม สุภาพร เรื่อง “การสอบสวนการเกิดโรคลมร้อนในกำลังพลพลทหารผลัดที่ 1/46 จังหวัดลพบุรี” พบว่า การป้องกันการเกิดโรคลมร้อนในกำลังพลพลทหารที่รับการฝึกทหารใหม่ที่เหมาะสมในขณะนี้ที่สุดคือ การปฏิบัติตามข้อบังคับประกาศกรมแพทย์ทหารบก โดยผู้ฝึกและครูฝึกต้องนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เรื่องที่สี่ โดย พันโท เรื่องวิทย์ ตันติแพทย์ทางกูร และคณะ เรื่อง “การศึกษานำร่องความสอดคล้องของสมบัติของสูตรอาหารบับผสมกับคำสั่งโภชนาบำบัดและภาวะโภชนาการของผู้ป่วย” พบว่า สูตรอาหารบับของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่ส่งตรวจส่วน

ใหญ่มีสมบัติไม่สอดคล้องกับคำสั่งโภชนาบำบัดของแพทย์ แต่ความไม่สอดคล้องนี้ ไม่มีผลต่อภาวะโภชนาการของผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้เป็นเพียงการวิจัยนำร่องที่จำแนกกลุ่มตัวอย่างเพียง 12 ราย และใช้ในระยะเวลาสั้นๆ จึงควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างนี้มากขึ้นและนานขึ้น

บทความพินิจ โดย นายแพทย์ พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน และ พันเอกหญิง ไพจิตรต์ อัศวธนบดี เรื่อง “Wegener’s granulomatosis” ซึ่งเขียนไว้อย่างละเอียดทุกแง่มุม จำนวน 24 หน้า และเอกสารอ้างอิงอีก 494 เรื่อง และมีคำถาม CME credit อีก 10 ข้อ

บทความพิเศษ เรื่อง “สายตาเลื่อนกลาง:การใช้สายตาที่เหลือให้ได้ประโยชน์สูงสุด” โดย พันโทหญิง ฐิติพร รัตนพจนารถ ซึ่งยังเขียนปกิณกะ เรื่อง “หรือคนตาบอดจะกลับมองเห็น? ความก้าวหน้าของ retinal prosthesis ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอ่านทั้ง 2 เรื่อง

ในฉบับนี้ได้ลง Clinical Pathological Conference ประจำเดือนสิงหาคม ไว้ 1 เรื่อง เป็นตัวอย่างผู้ป่วยที่อายุ 59 ปี มีไข้ 3 วัน แล้วไอ เสียชีวิตใน 3 วันหลังจากรับไว้ในโรงพยาบาล

ปิดท้ายด้วยคำถามประจำฉบับและพร้อมทั้งเฉลยของฉบับก่อน โดย พันเอก อภิชัย ลีละสิริ

วิชัย ประยูรวิวัฒน์
บรรณาธิการ

